

## ธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่

ธุรกิจขายตรง (ธุรกิจเครือข่าย) กับแชร์ลูกโซ่ เรามักได้รับข่าวสารตามสื่อต่างๆ กรณีการถูกฉ้อโกงของแชร์ลูกโซ่ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆ แนะนำผู้บริโภคแยกให้ออกถึงความแตกต่างของธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่

ธุรกิจขายตรง หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภค หรือของผู้อื่น หรือสถานที่อื่นที่มีใช้สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้น

แชร์ลูกโซ่ คือ การดำเนินธุรกิจที่มุ่งหารายได้จากการระดมทุนเป็นหลัก โดยมีการสัญญาที่จะตอบแทนเป็นผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่สูงกว่าเงินลงทุน



### ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรง กับ แชร์ลูกโซ่

ธุรกิจขายตรงจะมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสมเหตุสมผล จำหน่ายสินค้าเป็นหลัก สินค้ามีคุณภาพ มีการรับประกันและคืนเงิน รายได้หลักมาจากการจำหน่ายสินค้า แจ้งที่มาจากรายได้ชัดเจน มีการอบรมความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ และการประกอบธุรกิจมีกฎระเบียบ

แชร์ลูกโซ่ คือ ระดมทุนเป็นหลัก ค่าธรรมเนียมสูง หลอกให้จ่ายแพงเพื่อนำมาใช้จ่ายเป็นผลกำไรให้กับผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกก่อนหน้า เน้นรายได้มาจากการหาสมาชิกใหม่ ไม่นับรวมเรื่องผลิตภัณฑ์ ไม่นับขายสินค้า ไม่รับคืนสินค้า เน้นแต่เรื่องการหาสมาชิกให้มาลงทุนและหลอกล่อว่าจะจ่ายผลตอบแทนที่สูงซึ่งเป็นธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้การประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงไว้ ดังนี้

๑. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการชักชวนให้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย และตกลงว่าจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่าย

๒. การประกอบธุรกิจขายตรงต้องจดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับนายทะเบียน

๓. ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงต้องดำเนินกิจการตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ยื่นต่อนายทะเบียน

๔. แผนการจ่ายผลตอบแทนต้องไม่กำหนดให้ได้รับผลตอบแทนมีรายได้หลักมาจากการรับสมัครสมาชิก แต่ผลตอบแทนต้องมาจากการขายสินค้าหรือบริการ ต้องไม่บังคับให้ผู้จำหน่ายอิสระซื้อสินค้าหรือชักจูงให้ซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเกินไปอย่างไม่สมเหตุสมผล และต้องแสดงวิธีการคิดคำนวณการจ่ายผลตอบแทนที่ตรงต่อความเป็นจริง

๕. ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อันเกี่ยวกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการประกอบธุรกิจขายตรงจากผู้จำหน่ายอิสระหรือตัวแทนขายตรงที่ไม่ใช่ลูกจ้างในอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด